

กิตติกรรมประกาศ

สารนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยความเมตตา ให้เกียรติสนับสนุนของท่านอาจารย์ ดร.ศิวพร เสาวคนธ์ ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานสารนิพนธ์ และให้การช่วยเหลือแนะนำในการค้นข้อมูลและวิธีการเขียนงาน รวมไปถึงวิธีการนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์จนสามารถได้สารนิพนธ์ฉบับนี้และผลก้นจนสารนิพนธ์สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองชะโชค เป็นอย่างสูงที่ทำให้เกียรติเป็นประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์เล่มนี้ และเมตตาให้คำแนะนำ ซึ่งแนวทางและตรวจแก้ไขข้อบกพร่องจนนำไปสู่ความสำเร็จด้วยข้อมูลและรายละเอียดจนครบถ้วนอันได้มาซึ่งความสำเร็จของสารนิพนธ์ ขอขอบพระคุณ ดร.สมจิตต์ เซอร์ชันชี ที่ให้เกียรติรับเป็นกรรมการสอบสารนิพนธ์ ซึ่งกรุณาให้คำแนะนำ คำปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขและปรับปรุงเนื้อหาของสารนิพนธ์ฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์จนกระทั่งแล้วเสร็จ

ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทุกท่าน โดยมีผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติต อินทมาโน ที่ได้กรุณาประสิทธิ์ประสาทความรู้แก่ผู้วิจัย โดยให้คำแนะนำและช่วยเหลือในเรื่องการเรียนและทำงานวิจัยจนสามารถสำเร็จการศึกษาภายใน 2 ปี แม้ในระยะเวลาที่เรียนจะประสบปัญหาโรคระบาด (COVID-19) ร้ายแรงไปทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยก็ตาม แต่คณะอาจารย์ก็พยายามที่จะถ่ายทอดความรู้ให้โดยมิได้ย่อท้ออุปสรรคในการเรียนการสอน เพื่อที่จะประสิทธิ์ประสาทความรู้แก่นักศึกษาจนสามารถทำให้ผู้วิจัยสำเร็จได้ตามที่ท่านอาจารย์ให้คำมั่นสัญญาไว้ ณ วันที่ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ “อาจารย์จะพาพวกคุณจบภายใน 2 ปี เราต้องจับมือไปด้วยกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ทุกคนตั้งไว้” จึงเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าความทุ่มเทของคณาจารย์ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทุกท่าน มีความมุ่งมั่นและเสียสละกายและจิตใจ เพื่อความสำเร็จของนักศึกษาทุก ๆ คนนั้นยิ่งใหญ่จนมิอาจหาสิ่งใดมาเทียมเท่าได้

ความสำเร็จในครั้งนี้ ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และขอบคุณลูกสาวที่อยู่เคียงข้างข้าพเจ้าในทุกช่วงระยะเวลาการศึกษา อันซึ่งเป็นกำลังใจอันสำคัญให้แก่ผู้วิจัย ในการจัดทำสารนิพนธ์ฉบับนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสารนิพนธ์ฉบับนี้จะมีประโยชน์ในทางวิชาการแก่ทุกท่านที่มีความสนใจและนำไปปรับใช้ในสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย เพื่อให้ลดช่องว่างระหว่างสังคมผู้สูงวัย จนถึงรักษาความเป็นสถาบันครอบครัวอันเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุด และดูแลผู้สูงอายุให้มีความสุขในช่วงบั้นปลายชีวิต อย่างที่ทุก ๆ คนมุ่งหวังไว้

หากมีข้อผิดพลาดหรือความบกพร่องประการใด ขอน้อมรับคำแนะนำและกราบขออภัยในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว

ปรัชญา เพชรเจริญ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2564